



# รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา  
“กรป.กลางอุปถัมภ์”

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแห่งหนึ่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาภาพสินธุ์  
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ

## คำนำ

รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษาดูงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษาดูงาน) ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษาดูงาน) โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ จะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มพูนสมรรถภาพของบุคลากร เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์”

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษาดูงาน)	1
แบบรายงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษาดูงาน) ประจำปี 2567	2
ภาคผนวก	3

## รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษาดูงาน)

### โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” ได้ประกาศนโยบายสำหรับพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อกำหนดใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน การบริหารและการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการที่ดี พ.ศ. 2546 รongรับภารกิจตามแผนการปฏิรูป ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) รวมทั้งให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริหาร ทรัพยากร บุคคล (HR Scorecard) พ.ศ. 2561 - 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านประสิทธิภาพและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” มีผลการดำเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้

รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษาดูงาน)

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ข้อมูลอัตรากำลัง จำแนกตาม ประเภทตำแหน่ง	จำนวนผู้เข้ารับ การอบรม/พัฒนา	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
โครงการพัฒนา ศักยภาพครูและ บุคลากรทางการ ศึกษา (ศึกษาดูงาน)	ครูและบุคลากร ทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้าน ความรู้ ความสามารถ นำไปสู่การพัฒนา ด้านการเรียนการ สอน	-	10-12 กันยายน 2566	ครูและบุคลากร ทางการศึกษา	43 คน	-	-

ภาคผนวก

# โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์”

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแห่งหนึ่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาภาพสินธุ์  
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ